

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source : ผู้จัดการรายวัน		50473756	
Date : 12 ต.ค. 2550	Page : 11	No :	

ไวยรัฐ 'มุสา' ไม่จัดทุนให้เด็ก 3 จว. ได้

ผู้จัดการรายวัน - ประธาน ทปอ. แยม ทปอ. เตรียม
 หนทางช่วยเหลือเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้า
 ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย เพียงขณะนี้มหาวิทยาลัย
 ทุกแห่งต้องแบกภาระหาทุนเด็กเอง ไวยรัฐเคย
 รับปากจัดทุนให้ แต่ทวงถามกลับบอกไม่มีเงิน

นายวันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
 (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
 ประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ. มีกำหนดการ
 ประชุมใหญ่วันที่ 13-14 ต.ค. ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหา 3
 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจะหารือกันว่าช่วยกัน
 แก้ปัญหาภาคใต้ได้อย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องทุนให้แก่เด็ก
 ภาคใต้ที่กระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว
 ประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องแบกรับ
 ภาระกันเอง รวมถึงหาวิธีช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายๆ
 ไป แต่ทุกแห่งมีจุดเป้าหมายเดียวกัน ก็คือ ให้เด็ก
 ภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรี ตามที่เข
 ตั้งใจไว้ ซึ่งมฟล.เองเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ยื่น
 มือเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนภาคใต้โดยไม่มีข้อจำกัด

โดยจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่ยากจน

ขณะนี้ไม่มีนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้กว่า
 600 คน กระจายกันเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทาง
 มหาวิทยาลัยเคยทวงถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยว
 กับทุนที่จะจัดสรรให้นักศึกษา ท่านบอกว่ายัง
 ไม่มีเงิน ทางมหาวิทยาลัยเข้าใจ และยินดีต้อนรับ
 เด็กกลุ่มนี้ด้วยความเต็มใจ เพราะทุกแห่งต้องการ
 ช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้อยู่แล้ว

นายวันชัยกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารัฐบาลขอความ
 ร่วมมือผ่านมายัง ทปอ. ขอให้มหาวิทยาลัยรับเด็ก
 เข้าเรียน แล้วจะจัดสรรทุนให้ ซึ่งถึงเวลาจริงรัฐบาล
 ไม่มีเงิน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็ต้องช่วยเหลือเด็ก
 เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อป้องกันเด็กออกกลางคัน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนอกจากจะช่วยเหลือด้านทุน
 แล้ว เด็กภาคใต้มีเรื่องพื้นฐานความรู้ต่ำ เพราะเรียน
 ไม่ได้และไม่มีความรู้ ถ้าจะให้เด็กกลุ่มนี้มาสอบแข่ง
 เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่มีทางเข้าได้ หรือบางราย
 เด็กสอบเข้าได้ ยังไม่มีความสามารถที่จะเรียน เพราะ
 ฐานความรู้น้อย ดังนั้น เมื่อรับเด็กกลุ่มนี้เข้ามาแล้ว
 ต้องมีกระบวนการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อีกด้วย ■